

ด่วนที่สุด

ที่ อย (กปกจ) ๐๐๒๑/ว ๕๖๗



กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปกจ) ๐๖๒๔/ว ๑๑๑  
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่า ร่วมกับสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยพบว่าประเทศไทย มีความเสี่ยงและโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อให้การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กำชับสถานประกอบการในพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และสถานการณ์มีความรุนแรงจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และสาธารณะ ให้สถานประกอบการแจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์สายด่วน ๑๒๙๖ หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ และหน่วยงานตอบสนองเหตุที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบในทันที

๒. ให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ กรณีพบเห็นความผิดปกติของวัตถุต้องสงสัยหรือพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยอาจสังเกตเห็นได้จากสัญลักษณ์เตือนภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบในทันที

๓. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ให้รายงานสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเร็วผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ ๓๓๕ ๓๙๘ ผ่านทางสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ หรือผ่าน Line Account “ปกรับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔”

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และผู้ประกอบการตระหนักถึงภัยจากนิวเคลียร์และรังสี สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผู้อำนวยการจังหวัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๕๒๑๐

E-mail // poproaya@hotmail.com

นายเจริญพร ๐๙ ๓๕๙๗ ๙๖๕๓



ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓  
“เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กับคนไทยและประชาคมอาเซียน”

